



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการรายวัน สำนักข่าวไทย Thai PBS</p> <p>ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์สยามรัฐ สำนักข่าวไทย ศูนย์ข่าวแปซิฟิก chiangmainews.co.th js100.com</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว อย.ได้จัดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลูก 3 ฉบับ ตามมาตรา 22 เรื่องผู้ครอบครองกัญชา โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยพัฒนากัญชาทางการแพทย์เข้าร่วม อาทิ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต ผศ.ภญ.นิตยา เกียรติยง อังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนาไกลเฝ้าระวังระบบยา และ ภก.อนันต์ชัย อัครเมธิน คณะเภสัชวิทยา ม.มหิดล</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ในการรับฟังความคิดเห็นมีข้อห่วงใยเรื่องผู้ป่วยจะได้รับยาอย่างต่อเนื่อง และเรื่องระบบการพัฒนาตั้งแต่การผลิต การควบคุม ทั้งอุปสงค์ อุปทาน ให้เพียงพอจนกว่าการพัฒนาคุณภาพทางการแพทย์จะสมบูรณ์ และยังมีข้อเสนอในการพัฒนาบุคลากร ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยมาดูแลผู้ป่วยต่อไปให้มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงเรื่องบุคคลจิตอาสาให้สามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยในวันที่ 22 ก.พ. นอกจากการประชุมคกก.ยาเสพติดให้โทษ ในช่วงบ่ายจะมีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับสสจ.ทั่วประเทศ เพื่อทำความเข้าใจกฎกระทรวงดังกล่าว และเตรียมพร้อมเก็บของกลางเพื่อทำลาย แต่หากส่วนไหนไม่พร้อมสามารถส่งมาเก็บที่อย.ได้</p> <p>ด้าน ผศ.ภญ.นิตยา กล่าวถึงประกาศนิตโรหกรรม 3 ฉบับ ว่า มีส่วนที่กำหนดว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรจะไม่เข้ามาสู่นิตโรหกรรมหรือไม่ เพราะกังวลว่าจะเป็นการเปิดช่องให้บริษัทต่างชาติ เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีมีการเปิดเผยความคืบหน้าการยกเลิกสิทธิบัตรกัญชาของต่างชาติ</p> <p>นายปานเทพ กล่าวถึงปัญหาในประเด็นการนิตโรหกรรม ว่า ใน 90 วัน ผู้ป่วยจะถูกกำหนดในเรื่องข้อบ่งใช้ หากไม่ทำให้ชัดเจนผู้ป่วยจะไม่กล้ามาขึ้นทะเบียน จึงต้องเปิดกว้างในช่วงเปลี่ยนผ่าน นอกจากนี้ ยังมีคำถามว่าหากภาครัฐผลิตไม่ได้หลังจาก 90 วันจะทำอย่างไร ทั้งเรื่องคุณภาพ ปริมาณการใช้</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าวว่า ที่กังวลคือกลุ่มคนจิตอาสาปลูกกัญชาและให้ผู้ป่วยใช้ หากจะให้มาขึ้นทะเบียนต้องผ่อนคลายนโยบายในการขึ้นทะเบียน เพื่อให้สามารถปลูกได้อีกครั้ง อย.ควรผ่อนคลายนโยบายเพื่อให้สามารถปลูกได้เช่นเดิม และเป็นรายบุคคล ไม่ต้องรวมกลุ่ม แต่ต้องมีการควบคุม มีการขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกร และให้สสจ.ดูแล</p> <p>-เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สิ่งที่กังวลคือขั้นตอนการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร เช่น เกษตรกรในเครือข่ายที่รักษาผู้ป่วย หากเอกสารผิดหรือไม่ครบถ้วนจะผิดกฎหมาย วัตถุประสงค์ในการสกัดกัญชาทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้ง ดังนั้น จะตั้งคณะทำงานเพื่อเป็นพี่เลี้ยงและกระจายข่าวขั้นตอนการขึ้นทะเบียนให้กับเกษตรกร และประสานมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ โดยภาคกลางจะประสานม.รังสิต ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ ภาคอีสาน ม.ขอนแก่น ภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ และแนะนำเกษตรกรที่ใช้กัญชารักษาดตนเองรีบจัดทำเอกสารประวัติของผู้ป่วย แล้วจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน</p> <p>-เสนอข่าว ป.ป.ส. ระบุว่า กัญชายังคงเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ได้ผ่อนปรนให้สามารถใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยเท่านั้น ผู้ที่จะขออนุญาตผลิต นำเข้าและส่งออกกัญชาได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือให้บริการทางเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือเภสัชกรรม 2. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม และสัตวแพทย์ หรือแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน ตามหลักเกณฑ์ที่รมว.สธ.กำหนด 3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีการศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 4. เกษตรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย และดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของผู้ขออนุญาตที่เป็นหน่วยงานรัฐ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 5.ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 6.ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องนำติดตัวเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว และ 7.ผู้ขออนุญาตอื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยผู้ขออนุญาตต้องยื่นคำขอต่อเลขาธิการ ออย. และต้องเสนอคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีมีพรรคการเมืองขู่นโยบายปลูกกัญชาเสรี ว่า กัญชาที่จะนำไปสกัดเป็นน้ำมันหรือยา ต้องเป็นกัญชาที่ปลอดสารพิษ และโดยรอบรัศมีที่ปลูกจะต้องไม่มีการใช้สารพิษด้วย การนำไปใช้เป็นนโยบายหาเสียงจึงเป็นสิ่งเกินเลยจากกฎหมายปัจจุบัน</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ช่อง 3 สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 3 NBT</p>	<p><b>มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย” วันที่ 6-10 มี.ค.นี้ ที่ อิมแพค เมืองทองธานี ว่า รัฐบาลส่งเสริมเรื่องสมุนไพรและใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตั้งเป้าภายในปี 2562-2565 จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยร้อยละ 20 เพิ่มมูลค่าสมุนไพรให้ได้ 3.6 แสนล้านบาท โดยจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้บริโภค รวมทั้งเร่งผลักดันร่างพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ... ขณะนี้ผ่านวาระ 3 รอการประกาศบังคับใช้</p> <p>นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. แถลงว่า สธ.ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและนวดไทย โดยพัฒนาวิชาการและหลักสูตรการศึกษา ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการเป็นทางเลือกประชาชน เชื่อมโยงในระบบบริการปฐมภูมิ จัดตั้งรพ.แพทย์แผนไทยประจำภาค สนับสนุนให้ รพ.ผลิตและใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ยกกระดับนวดไทยสู่สากล</p> <p>นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แถลงว่า งานปีนี้ประกอบด้วย การประชุมวิชาการและตลาดความรู้ อบรมหลักสูตรระยะสั้นฟรี 26 หลักสูตร ในงานแบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ โซนภูมิปัญญา โซนบริการ โซนผลิตภัณฑ์</p> <p>ด้าน นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ปีนี้ อภ.จะนำเสนอการปลูกกัญชาใช้ทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน GAP สายพันธุ์กัญชาต่างๆ รวมถึงนำเสนอแผนการปลูกและผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ทั้ง 3 ระยะ</p> <p>โดยหลังแถลงข่าว ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้ผู้จัดละครทองเอกหมอยาทำโหม่ง ที่สื่อสารให้คนไทยรับรู้ถึงการดูแลสุขภาพตามวิถีชีวิตคนไทยโบราณ การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ความเป็นหมอยาไทยด้วย</p>
<p>มติชน  posttoday.com naewna.com</p>	<p><b>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</b></p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์ PM 2.5 วันที่ 21 ก.พ. 2562 พื้นที่กทม.และปริมณฑลยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก คาดว่าวันนี้ (22 ก.พ.) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนสถานการณ์หมอกควัน พื้นที่วิกฤตสีแดงคือ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พื้นที่สีส้ม ได้แก่ ต.ช่างเผือก ต.ศรีภูมิ ต.พระบาท อ.เมือง ต.บ้านดง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ต.โนนเวียง อ.เมือง จ.น่าน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และ ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.อาสาฬา เชาว์นเจริญ หัวหน้าฝ่ายข้อมูล ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวในงานเสวนาวิชาการ “สมุนไพร ทางออกประเทศไทย คลี่คลายมลพิษ” แนะนำสมุนไพรเพื่อช่วยลดมลพิษ คือ 1.หญ้าดอกขาว มีงานวิจัยระบุว่าสามารถลดการแพร่กระจายของมะเร็งปอด สามารถชดเชยได้ครั้งละไม่เกิน 2 กรัม 3 เวลา 2.ขมิ้นชัน ช่วยเพิ่มสมรรถภาพปอดและระบบทางเดินหายใจ รับประทานครั้งละ 3 เม็ด 3 เวลา ต่อเนื่องไม่เกิน 3 เดือน และหยุดพัก 1 เดือน 3.รางจืด ใช้ล้างสารพิษ ไม่ควรรับประทานต่อเนื่องเกิน 5 วันในหนึ่งเดือน และ 4.มะขามป้อม รักษาอาการไอและดูแลสุขภาพ มีความปลอดภัยสูง</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ค่าปรับแพทย์ใช้ทุน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. เปิดเผยว่า รมว.สธ.ได้นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีค่าปรับนักศึกษาแพทย์ใช้ทุน ซึ่งเดิมกำหนดว่า 4.7 ล้านบาท และทาง สธ.เห็นด้วย แต่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง นักศึกษา แพทย์ออกมาค้าน สธ.จึงเสนอให้ค่อยๆ เพิ่มทีละครั้ง คือ 2.5 ล้านบาท แต่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเสนอ 2 ล้านบาท จึงให้ความเห็นว่า สธ.ควรจะหารือกันให้ได้ข้อสรุปตัวเลขที่เหมาะสม เพราะสธ.เป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	หน่วยงานหลักที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
มติชน	<p><b>แผ่นดินไหว</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า แผ่นดินไหวขนาด 4.9 เมื่อบ่ายวันที่ 20 ก.พ. เกิดจากการขยับตัวของรอยเลื่อนพะเยาอย่างต่อเนื่องและสิ้นสุดเวลาประมาณ 22.00 น. ล่าสุดทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติ พื้นที่ที่อยู่ในบริเวณรอยเลื่อน ควรจะซ้อมปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง สาขาวังเหนือ สรุปตัวเลขบ้านเรือนได้รับผลกระทบแตกร้าง 9 หมู่บ้าน ใน 6 ตำบล รวม 21 หลัง วัด 3 แห่ง</p>
แนวหน้า	<p><b>ห้ามขายเหล้าวันสงกรานต์</b></p> <p>-เสนอบทความว่า นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผจก.ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ให้เหตุผลเกี่ยวกับมาตรการห้ามขายเหล้า วันที่ 13 เม.ย. ว่า การใช้มาตรการนี้ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จะช่วยลดการเสียชีวิตจากดื่ม/เมาขับได้ไม่น้อยกว่า 20 ราย และลดการบาดเจ็บได้ไม่น้อยกว่า 150-200 ราย รวมถึงลดผู้พิการ 5-10 ราย และเห็นว่าหากงดขายเหล้าตลอดเทศกาลสงกรานต์ 5 วัน จะได้ผลมากกว่าหยุดขายวันเดียว</p>
khaosod.co.th	<p><b>ผลแทรกซ้อนจากดูดไขมัน</b></p> <p>-เสนอข่าว เพจห้องสืบโปสต์เรื่องผู้เสียหาย จ.ตรัง ได้ปรึกษาแพทย์เรื่องการดูดไขมัน แพทย์แนะนำให้ผ่าตัดหน้าท้อง และดูดไขมันแขน 2 ข้าง ขา 2 ข้าง หลังผ่าตัด หัวใจหยุดเต้น 2 นาที ต้องเข้าห้อง ICU ให้เลือดทางคอ ใช้ท่อช่วยหายใจ และพักห้องพิเศษอีก 4 คืน หลังออกจากรพ. 1 สัปดาห์ แขนด้านขวามีอาการชา ต้องรักษาด้วยการชอร์ตไฟฟ้า 2 เดือน บริเวณแขนและขามีรอยแผล ส่วนหน้าท้องแผลแฉะมาก แพทย์ช่วยแก้ไขโดยใช้เครื่องวีลาเซพแต่ไม่ดีขึ้น ภายหลังทราบข้อมูลว่าแพทย์รายนี้มีประสบการณ์น้อยและมีผู้รับบริการที่มีอาการแทรกซ้อนหลายราย</p>
มติชน	<p><b>ดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญฮัจย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรศาสตร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. พร้อมด้วย นายอับดุลอิลาห์ อัลฮุอัยบี อุปทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิม 13,000 คนที่จะไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย พร้อมทั้งจัดทีมแพทย์ พยาบาล ร่วมดูแลสุขภาพระหว่างประกอบศาสนกิจและเฝ้าระวังติดตามสุขภาพหลังกลับมา</p>
คมชัดลึก	<p><b>นวัตกรรมช่วยผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ตันคุ้ม รองปลัด สธ. กล่าวถึงนวัตกรรมของรพ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ว่า เป็นสิ่งประดิษฐ์จากกล่องกระดาษเหลือใช้ของทีมงานกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบประสาทและการเคลื่อนไหว ช่วยฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแขนและมือให้ผู้ป่วยนำกลับไปฝึกเองที่บ้าน ช่วยฟื้นฟูภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนและมือ ทำให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองได้มากขึ้นลดภาระการดูแลของบุคคลในครอบครัว ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในงานประชุมวิชาการ สธ. ปี 2561 และได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในงาน HA Forum ครั้งที่ 20 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี</p> <p>นพ.สุกิจ พึ่งเกษมสุนทร รก.ผอ.รพ.เกาะจันทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบประสาทและการเคลื่อนไหวมีจำนวนเพิ่มขึ้น เดิมผู้ป่วยต้องเดินทางมาใช้อุปกรณ์ฝึกมือที่งานกายภาพบำบัดทุกวัน ทีมงานกายภาพบำบัดจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับฝึกกล้ามเนื้อแขนและมือจากกล่องกระดาษเหลือใช้ให้ผู้ป่วยนำกลับไปฝึกที่บ้าน เริ่มประดิษฐ์รุ่นแรกปี 2557 และพัฒนาต่อยอดเป็นกล่องฝึกมือเวอร์ชัน 2 ปรับรูปแบบการฝึกให้มีความยากและเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย จากการทดสอบกับผู้ป่วยที่มีภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนและมือระดับ 2 จำนวน 5 ราย นำอุปกรณ์ไปฝึกที่บ้านเป็นเวลา 2 เดือน พบว่ากำลังกล้ามเนื้อแขนและมือเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 3-5 ผู้ป่วยพึงพอใจเพราะเห็นพัฒนาการที่ชัดเจน ทำให้มีกำลังใจในการฝึก</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ bangkokbiznews.com matichon.co.th MGR Online	<p><b>ซองบุหรี่แบบเรียบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการประชุมคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างอนุบัญญัติ 2 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างประกาศ สธ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้น หรือยาเส้นปรุง พ.ศ.2562 และ 2.ร่างประกาศ สธ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการส่งข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
dailynews.co.th	ชिकाแรตเพื่อขายในราชอาณาจักร พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ร่างฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นนั้น เป็นมาตรการสำคัญที่ใช้ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุงที่วางขายในไทยต้องมีฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนเป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และห้ามไม่ให้มีการแสดงเครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์อื่นใดบนหีบห่อ
เดลินิวส์ ไทยรัฐ เว็บไซต์ เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ MGR Online thaipost.net thaipbs เว็บไซต์ แนวหน้า เว็บไซต์tmthailand sentangsedtee.com tnamcot.com matichon.co.th newtv.co.th	<b>อาหารเสริมดาราปลอมเลข อย.</b> -เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผอ.สำนักอาหาร อย. กล่าวถึงข่าวดาราปลอมเลข อย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว่า จากการตรวจสอบพบว่า เป็นผลิตภัณฑ์ เออร์ธิน 18 ขออนุญาต อย. ถูกต้อง โดยเป็นการนำผลิตภัณฑ์จากเกาหลีมาแบ่งบรรจุในไทย ซึ่งตามกฎหมาย อย. การแบ่งบรรจุถือว่าการผลิตในไทย จึงไม่ได้ผิดตามข้อกำหนด แต่ในฉลากต้องระบุให้ชัดเจนว่านำมาจากประเทศใด และใครเป็นผู้นำเข้ามาแบ่งบรรจุในไทย อย่างไรก็ตาม ยังต้องตรวจสอบอย่างอื่น เช่น ฉลากไอ้อดเวทเกินจริงหรือไม่ ใช้โลโก้ที่ อย.ห้ามหรือไม่ สถานที่แบ่งบรรจุ สถานที่นำเข้ากระทำผิดหรือไม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
กรมประชาสัมพันธ์	<b>การดำเนินงานด้านยาเสพติด</b> -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ ในงานประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ที่ จ.นครพนม เรื่อง แนวโน้มทิศทางการดำเนินงานด้านยาเสพติด สธ. ปี 2562 ว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความสงบสุขของประชาชน รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเพื่อหยุดยั้งและลดระดับความรุนแรงของปัญหา โดยสธ.ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติดแบบบูรณาการ
ผู้จัดการรายวัน 360 คอลัมน์ Live Interview	<b>การฆ่าตัวตาย</b> -เสนอข่าว นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวถึงการฆ่าตัวตาย ว่า การฆ่าตัวตายอาจเกิดการเลียนแบบได้จากการรับรู้ข่าวสารที่สื่อมวลชนนำเสนอ วิธีฆ่าตัวตายทุกวิธีสามารถเลียนแบบได้หมด แต่วิธีรมควันยังพบน้อยกว่าวิธีอื่น โดยปี 2561 วิธีที่คนไทยใช้ฆ่าตัวตายมากที่สุดคือ การแขวนคอ อันดับ 2 การใช้ยาฆ่าแมลงหรือยากำจัดศัตรูพืช และอันดับสุดท้าย คือการรมควันในห้องปิดหรือในรถ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นวิธีที่ไม่ต้องทุกข์ทรมานมาก เมื่อเกิดเหตุการณ์ฆ่าตัวตาย สื่อมวลชนต้องระมัดระวังอาจจะพูดถึงเหตุการณ์ได้ อธิบายรายละเอียดได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ควรถ่ายภาพอุปกรณ์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุอย่างชัดเจนเกินไป
มติชน	<b>มาตรการควบคุมธุรกิจเสริมความงาม</b> -เสนอสรุปว่า เรื่องร้องเรียนที่สคบ.ได้รับเป็นลำดับต้นๆ คือ ปัญหาธุรกิจเสริมความงามที่การให้บริการไม่ตรงกับโฆษณาและได้รับความเสียหาย สคบ.จึงร่วมมือกับแพทยสภา กรมการแพทย์ และอย. ออกมาตรการควบคุมธุรกิจเสริมความงาม ดังนี้ 1.ผู้ประกอบการต้องมีใบอนุญาตประกอบการในสถานเสริมความงามจากสธ. 2.ต้องมีแพทย์เฉพาะทางทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและรักษาผู้ใช้บริการ โดยติดประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ทำการรักษาในแต่ละวันไว้ที่สถานประกอบการอย่างชัดเจน 3.เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำ 4.กำหนดราคาค่าบริการโดยใช้มาตรฐานราคากลางของแพทยสภาเป็นหลัก 5.ใช้คำโฆษณาที่เป็นจริง 6.กรณีผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง ส่วนเรื่องลวดตัดฟันแฟชั่น จากการตรวจสอบพบว่าปนเปื้อนสารโลหะหนักหลายชนิด วัสดุไม่มีมาตรฐาน จึงควรระวังอันตรายด้วย
ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บข่าวช่องวัน sanook.com	<b>เครียดไม่มีเงินพาลูกไปหาหมอ</b> -เสนอข่าว นางนวนลิต แซ่ฮ้อ อายุ 43 ปี ซึ่งมาศูนย์ดำรงธรรม จ.กระบี่ พร้อมบุตรสาว 2 คน และชาย 1 คน ใช้มีดจี้คอตัวเองขู่จะฆ่าตัวตาย เนื่องจากไม่มีเงินพาลูกสาวคนเล็กวัย 3 ขวบไปรักษา เพราะตกงานและอดีตนายจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง 12,000 บาท พ.อ.ฐากร พากเพียรทรัพย์ ผู้แทนหัวหน้าชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ จ.กระบี่ นายสมปอง รัตนะ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม จ.กระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เจรจาและประสานนายจ้าง ซึ่งยอมโอนเงินมาให้ 1,000 บาท และศูนย์ดำรงธรรมสมทบอีก 1,000 บาท จากนั้นประสานไปยังรพ.กระบี่ ส่งเจ้าหน้าที่มารับตัว

สื่อ	ประเด็นข่าว
	นางนวนนิตพร้อมลูกไปรักษา ส่วนเงินที่เหลือศูนย์ตำรวจธรรมจะประสานเจรจาอีกครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>เตือนกินแมงดาทะเล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์ นพ.สสจ.จันทบุรี เตือนระวังการบริโภคแมงดาทะเลอาจเสียชีวิตได้ เพราะบางสายพันธุ์มีพิษสะสมในตัวและไข่ โดยเตือนก.พ.-ก.ย. อยู่ในช่วงฤดูวางไข่ของแมงดาทะเล อาการเป็นพิษ จะเกิดภายหลังรับประทานไปแล้ว 10 นาที - 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับชนิด แหล่งที่อยู่ ฤดูกาล ปริมาณสารพิษที่รับประทาน เริ่มจากชาตามปาก แขน มึนงง คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย น้ำลายฟูมปาก อาจเสียชีวิตภายใน 6-24 ชั่วโมง หลังรับประทานไข่แมงดาทะเลแล้วมีอาการผื่นตึงกล่าวควรรีบมาพบแพทย์ทันที</p>
หนังสือที่ ชก 0032.004/70	<p><b>ตรวจสอบหมอนวดแผนโบราณ จ.ขอนแก่น</b></p> <p>-สสจ.ขอนแก่น แจ้งผลการตรวจสอบ กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กแจ้งมายังเพจกระทรวงสาธารณสุข ให้ตรวจสอบปูหนวด ซึ่งทำการนวด ผังเข็มและดูดเลือดรักษาโรค ว่า จากการตรวจสอบสถานที่ร้านปูหนวดนวดแผนโบราณ มีนายประสพ ช้อนนอก เป็นเจ้าของ ให้การว่ากระทำการตามที่มีการแจ้งจริง เจ้าหน้าที่ได้ให้ทำบันทึกคำให้การ และแจ้งให้ผู้ถูกร้องเรียนหยุดกระทำการและแจ้งข้อกฎหมายให้รับทราบ</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch